



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยหรือภัยแล้ง (คลองฉวาง)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยหรือภัยแล้ง (คลองฉวาง) จะดำเนินการจัดจ้างโดยให้เอกชนทำการขุดลอก และวัสดุที่ได้จากการขุดลอกให้ผู้ขุดลอกนำไปเป็นประโยชน์ของตนแทนค่าจ้าง โดยให้ตีราคา กรวด หิน ดิน ทราย ตามราคาค่าตอบแทนในการอนุญาต ตามมาตรา ๙ ทวิ ในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน โดยให้หักกลบค่าจ้าง และถ้ามีราคาเกินกว่าค่าจ้าง ผู้ขุดลอกต้องจ่ายเงินค่ากรวด หิน ดิน ทราย ส่วนที่เกินดังกล่าวคืนให้ทางราชการ ตามรายละเอียดโครงการดังนี้

1. ทำการขุดลอกด้วยรถแบ็คโฮ ให้มีขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร
๒. ทำการดูดทรายช่วงบ้านวังเข้ เป็น ๑ ช่วง ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร รวมระยะทางที่ทำการขุดลอกและดูดทราย ทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ เมตร

(ทั้งนี้ราคากลางตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.เพิ่มพูนทรัพย์กำหนด)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

**กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง** ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณลำคลองฉวาง (โดยมาพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เวลา ๐๙.๕๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป (ผู้ที่ไม่ได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ถือว่าได้มาดูสถานที่ และรับทราบรายละเอียดทุกอย่างที่ อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ กำหนดแล้ว จะยกเหตุเรื่องไม่ได้มาดูสถานที่และเงื่อนไขต่าง ๆ มากกล่าวอ้างในสัญญาจ้างไม่ได้)

**กำหนดยื่นซองสอบราคา** ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ยกเว้นในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ ณ ศูนย์รวมข้อมูล...

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร  
ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ใน  
ราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันห้าบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ พฤศจิกายน  
๒๕๕๕ หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๗๗๔๐ - ๔๒๒๓ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.Permpoontrap.go.th](http://www.Permpoontrap.go.th) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร สุขเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์